

Giám Mục nghèo lẫn lóc với giáo dân nghèo

Tác Giả: Mục Giáo

Thứ Bảy, 18 Tháng 12 Năm 2010 09:56

Có lẽ giáo phận Kontum là một giáo phận nghèo nhất của Giáo Hội Việt Nam.



Nghèo vì đa số giáo dân là đồng bào thuộc các sắc tộc thiểu số, chúng ta quen gọi là đồng bào Thượng, sống ở vùng rừng núi Tây nguyên. Để sống của họ rất khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc, lấy gì mà đóng góp cho việc thi hành và cho việc chung của giáo hội địa phương? Người con tôi, hiện còn phải nhờ cậy số giúp đỡ của "nhà thờ" để sống của họ bắt đầu dần dần. Tình trạng giáo dân như thế thì không thể có nhu cầu gì và viết biên ra ngoài quốc gia để giúp bà con quê nhà và xây dựng nhà cửa và thánh đường lấy kiêu "tiểu Vatican". May thay, giáo phận có một vị chủ chăn biết soay số để làm cho giáo phận tiếp tục sống và còn có thể giúp đỡ những con chiên khốn cùng. Nhưng đó chỉ là một vị chủ t. Quan trọng hơn là một tinh thần. Vị chủ chăn và các linh mục cùng tác với ngài đã chấp nhận hoàn cảnh nghèo khổ để truy cập Tin Mừng và cùng các đồng bào tin cho những người nghèo. Vị chủ chăn đó là Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh.

Đã nghèo lại còn khó vì nhu cầu giáo dân sống trong vùng sâu và xa phải chịu cảnh mà Đức Cha gọi là "3 không": "không nhà thờ, không linh mục, không phương tiện hay sinh hoạt tôn giáo! Có xin phép cũng không cho" (Thư gửi gia đình giáo phận Kontum ngày 11-11-2010).

Dù khó nhọc vậy, chủ chăn vẫn không bỏ rơi con chiên. Ngày 11-09-2010, Ngài đã viết thư cho Chủ tịch tỉnh Gia Lai để xin phép và thông báo chương trình thăm viếng và làm lễ cho giáo dân tại một số thôn bản. Chỉ 57 ngày vẫn không có trả lời, Đức Cha đã quyết định đi thăm các xã Yang Trung, An Trung và Sơn Lang ngày 07-11-2010.

Giám Mục nghèo lẫn lóc với giáo dân nghèo

Tác Giả: Mục Giáo

Thứ Bảy, 18 Tháng 12 Năm 2010 09:56

Tôi Yang Trung, Ngài cầu hành thánh lễ cho giáo dân tôi gia của ông bà Tron Đình Hình (vì không có nhà thờ hay nhà nguyện) từ 6 giờ 30 sáng. Sau thánh lễ, công an đến để đưa gia đình ông bà Hình, cầu không được làm như vậy nữa. Ngay ngày tiếp, ông bà Hình còn bị triệu lên đến công an để "làm việc", có nghĩa là bị hỏi cung và lập biên bản.

Tiếp đó, lúc 9 giờ sáng, Giám Mục và phái đoàn đến An Trung, huyện Kon Chro, cách Yang Trung 10 cây số để dâng lễ cho giáo dân tôi nhà ông B và bà Hu. Các thành xã và một cán bộ cũng vào theo. Lễ xong, các thành xã kêu 4, 5 cán bộ thuộc nhiều ban ngành tôi lập biên bản. Đức Cha yêu cầu thay các biên bản bằng "Bản ghi nhận sự việc", và Đức Cha đã ký "rút khỏi ngành".

2 giờ chiều, phái đoàn tôi Sơn Lang, huyện K'Bang, cách An Trung khoảng 135 cây số. Tôi đó, gặp đến đang sáng và mua đồ ăn, phái đoàn phải bị ô tô và chia nhau ngồi 8 xe hai bánh. Giám mục cũng ngồi xe ô tô. Tôi gặp ở Sơn Lang thì bị chặn và hỏi giấy tờ. Khi biết phái đoàn đến dâng lễ tôi nhà ông bà Tuy thì cán bộ yêu cầu phái đoàn chờ để lấy giấy xin ý kiến của chính quyền xã. Các huyện 2 tiếng để họ đi lấy giấy tờ và làm, cán bộ cho biết không thể liên lạc được với các thành xã, phái đoàn buộc lòng phải quay về và tôi Pleiku lúc hơn 10 giờ đêm. Dù việc dâng thánh lễ tôi nhà ông bà Tuy không thành, ngay ông Tuy vẫn bị gọi lên trình công an ngày hôm sau và bị gọi cầu ngày tiếp đó để "làm việc".

Trong thời điểm trên, Đức Cha cho biết rằng giáo dân bị đe dọa, bị vu khống đã trình lên thẩm quyền thì không có gì sai trái trong việc mục tử giám mục hay linh mục đến dâng lễ cho bà con vì 3 lý do:

1/ Hiện Pháp và Pháp Luật đã xác nhận quyền tự do tôn giáo và quyền của giám mục trong mục tử giáo phận,

2/ Giám mục đã gửi văn thư báo chính quyền các cấp; các cấp không có văn bản trả lời,

3/ Không có nền văn hóa nào đi cầu con cái không được cầu của đón cha của mình (Đức Giám Mục Giáo Phận) và anh chị em mình (giáo dân) vào thăm nhà, vào nhà mình.

Giám Mục nghèo lẫn lóc với giáo dân nghèo

Tác Giả: Mục Giáo

Thứ Bảy, 18 Tháng 12 Năm 2010 09:56

Cuối cùng, người thì chỉ viết bèn trình, người thì ký biên bản nhưng có ghi thêm "Tôi không đồng ý nội dung biên bản này".

Qua những việc xảy ra như trên, người ta lại nhận thấy thêm một lần nữa là nhà nước cộng sản Việt Nam ban hành Hiến Pháp và Luật Pháp để chơi cho vui, để lừa thiên hạ, còn việc áp dụng thì rồi tùy tiện, thích đi u nào thì áp dụng đi u đó, không thích đi u nào thì bỏ luôn, rồi nhieu trong hợp làm người của Hiến Pháp và Luật Pháp một cách vô tội vạ. Một nhận xét khác là nhà số quân lính hành. Mọi địa phương là một tiểu quốc gia, không cần tuân thủ luật chung, không thêm chấp hành lệnh của trung ương, vì thế mới có hiện tượng trong đánh xuôi kèn thổi ngược và "trên bô dùi không nghe".

Vị phạm Đức Cha Oanh và giáo dân Kontum, cha nào con nấy, đều kiên cường bô vồ ló phi và quyên ló để đương nhiên của mình, dù bợng số nhàn hàng tồ.

Riêng Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, ngài là vị giám mục duy nhất dùi vồ tuy n 17 luôn luôn lên tiếng hiếp thông với các chế chắn và con chiên nhàn ng nôi bô đàn áp, đánh đập, bô t bô, cồ p đôt. Trong thời gian gần đây, hai lần ngài xuống núi để truy n chế linh mục và phó tồ cho các thầy Dòng Chúa Cứu Thế tồ Sài Gòn. Giáo quy n Sài Gòn ng n ng nôi không truy n chế vì có vài thầy bô nhà cồ m quy n không cho phép với lý do không hợp ló vồ hồ khồ u. Đức Cha Oanh không quan tâm chuy n đó vì ngài có lý của ngài: "Việc truy n chế thánh là việc tôn giáo, là quy n của giáo hội, không liên quan gì đến chính quy n".

Đó là những chuyện với lý, còn với tình thì Đức Cha Oanh đã làm những việc cồ thồ cho dân nghèo và tồ tình thồ ng đôi với hồ, không cần phi hô khồ u hiều "đương hành với dân tồ c và với người nghèo". Cách đây mấy năm, người viết bài này đã để c xem một video về ló Giáng Sinh tồ nhà thờ Chính tòa Kontum (hình nhồ vào năm 2005) và thồ tình súc đồ ng. Hàng mấy chế ngàn giáo dân Thồ ng kéo vồ nhà thờ chánh tòa Kontum cồ tu n trồ c ngày ló Giáng Sinh. Hồ phi đi sồ m vì đồ ng xa, phi đi bô vồ t suồ i bằng rồ ng, nhồ t là đồ khồ i bô công an ngăn chồ n. Hồ có kinh nghiệm là việc ngăn chồ n thồ ng gia tăng vào nhàn ng ngày áp ló. Những giáo dân này không có tiền, không có thồ c phồ m mang theo. Hồ ăn vồ t vồ bô t cồ chồ nào có thồ, dồ i mái nhà thờ, trên hè nhà chung, nhà dòng và trên sân trồ ng, trên bãi cồ. Chúng ta hãy tồ ng tồ ng việc giồ trồ t tồ, vồ sinh và nhồ t là ăn uồ ng cho cồ chồ c ngàn người trong nhieu ngày tồ o ra những vồ n đồ khó khăn nhồ thồ nào. Với mà với tình thồ ng và tài huy đồ ng của Đức Cha, mới người đã để c nuôi ăn và sinh hoồ t rồ t trồ t tồ. Số gồ o đồ trồ của tòa giám mục và các dòng tu để c trồ ng đồ ng hồ t, thồ c ăn và nhu yồ u phồ m để c mua vét trên khồ p các chế và của hàng của thồ xã Kontum. Các nồ tu, các thi n nguy n viên già trồ suồ t ngày lẫn xồ vào "vòng khồ i ló a" đồ nồ u ăn, không phi chồ phồ c vồ nhàn ng bô a chính, nhàn ng còn phi cung cồ p thồ c ăn cho nhàn ng người bợng đôi tồ xa tồ i vào bô t cồ giồ nào, ngày hay đêm. Buồ i sáng sau ngày ló, còn

Giám Mục nghèo lẫn lóc với giáo dân nghèo

Tác Giả: Mục Giáo

Thứ Bảy, 18 Tháng 12 Năm 2010 09:56

phôi cung cấp cho môi trường sống và thực ăn để họ có thể phôi m ăn trên đường phố nhà. Nhìn hình ảnh các nạn nhân và các thí nghiệm viên tất bật phôi c vôi t trong bôi p đôn bên ngoài, vôi m t vôi n tôi i côi i, tôi thấy quả thật môi trường làm dù như bé có giá trị hơn trăm ngàn lôn lôn nói xuống. Phôi n thí nghiệm cho họ là đôn c chôi ng kiôn hàng hàng lôn p lôn p anh em đôn ng đôn o hôn n hôi , vui tôi i trong "Đêm Thánh Vô cùng", là thí nghiệm gôi ng môi t hiôn lành, chôi t phôi c nhôi ng hôn n lên môi t đôn c tin kiên vôi ng đôn i ánh lôn a bôi p bùng.

Tôi còn biết tòa Giám Mục và các nạn nhân đôn a phôi n Kontum đã môi mang và đang đôn u hành nhiôi u côi sôi t thiôn và giáo đôn c, nhôi viôn n môi côi, trôi ng đôi y chôi và đôi y nghôi cho các em khi m t hôi và nhôi ng em bôi khuyôi t tôi đôn các em có thể tôi nuôi sôi ng mình khi lôn lên, trôi ng đôi y nghôi chuyên môn (computer và các nghôi khác) cho các thí u niên lành lôn n, con nhà nghèo đôn các em có côi hôi i thăng tôi n trong tôi ng lai.

Đa số dân Thí nghiệm còn chôi m tôi n vì không đôn c hôi ng sôi giúp đôn , đôn c biết vôi giáo đôn c. Họ lôn i bôi ngôi i kinh chiôi m hôi t nhôi ng khu đôn t canh tác tôi t và nhôi ng khu rôi ng nhiôi u tài nguyên. Vì vôi y hôi côi phôi i lôi đôn vào nhôi ng vùng sâu và xa đôn sinh sôi ng. Họ u quả là càng chôi m tôi n và càng nghèo hôn n. Nhiôi u ngôi i đôn con ra là bôi ng đôn n cho các sôi nuôi. Có ngôi i vôi t trôi sôi sinh ô ven rôi ng. Các sôi có thêm công vôi c vào rôi ng kiôn m nhôi ng trôi bôi vôi t bôi đôn vôi nuôi. Nhôi ng trôi em bôi nhôi hôi n không có nhà thí nghiệm nào côi u chôi a, đôn c cha môi đôn a đôn n bôi nhôi xá côi a các sôi. Ở đây, các sôi chôi chôi a đôn c các bôi nhôi thông thí nghiệm. Gôi p bôi nhôi khó là phôi i chôi đi Qui Nhôn n, Nha Trang hay Sài Gòn chôi a trôi. Mui n đôn c chôi a phôi i xin xôi trôi c và phôi i nôi p tôi n, kôi côi tôi n hôi p lôn và bôi t hôi p lôn, chôi a kôi phôi i có ngôi i đi theo và phôi ng tôi n chuyên chôi. Hôi i Medical Aid tôi Môi và Canada có đôn n Kontum năm ngoái đôn chôi a cho môi t sôi khá đôn g bôi nhôi nhân tôi i đây.

Sôi dĩ tôi biết môi t sôi chuyôn vôi giáo phôi n nghèo Kontum vì môi t cháu gái gôi i nhà tôi là cô hôi đang phôi c vôi tôi đôn a phôi n. Vôi chôi ng cháu là nhôi ng kôi sôi làm cho hãng Boeing tôi i Môi. Sau môi y năm vôi làm tôi thiôn trong nhôi ng tháng hè tôi i vùng cao nguyên Trung phôi n, các cháu môi i lòng trôi c côi nhôi khôi côi a đôn ng bào thí u sôi , nhôi t là các trôi em, các cháu quyôi t đôn nhôi vôi Môi bán hôi t nhà côi a, bôi công vôi c, trôi vôi Viôi t Nam phôi c vôi toàn thôi i gian. Hai cháu đã lên Kontum giúp Đôn c Cha Oanh nhiôi u năm. Hiôn nay chôi còn cháu Thúy Anh vôi n làm vôi c vôi Đôn c Cha. Chôi ng cháu phôi i xuôi ng Sài Gòn đôi y chôi ng trình Master cho môi t chi nhánh côi a môi t đôn i hôi c Môi đôn kiôn m tôi n nuôi vôi và làm tôi thiôn. Các cháu đã sang Calgary môi y lôn đôn nhôi chúng tôi giôi i thiôn u vôi i môi t sôi vôi hôi o tâm. Lôn đôn u, tôi tôi gia chúng tôi, sau khi nghe các cháu trình bôi y môi t sôi đôn án, nhôi ng vôi có môi t tôi i chôi đã ô ng hôi trên 10,000 Đô la ngay tôi i hôm đó. Hiôn nay, nhiôi u vôi tôi tâm tôi i Calgary vôi n thôi nhôi thoôi ng nhôi chúng tôi giôi i tôi n cho các cháu. Ngoài vôi c đôi y hôi c, cháu Thúy Anh chuyên lãnh vôi c xin nhôi p bôi nhôi viôn n cho các em bôi bôi nhôi nôi ng và đôn a các em đi chôi a, coi sóc và nuôi bôi nhôi cho tôi i khi xuôi t viôn n rôi i lôn i chôi các em vôi. Môi t phôi n lôn phí tôi n do vôi chôi ng cháu gánh chôi u. Có môi t đôn u lôn i, cháu là ngôi i Môi gôi c Viôi t nên đôn giao thí p vôi i các đoàn y tôi thiôn nguyôn n ngoôi i quôi c và cũng đôn c các bác sĩ và y tá tôi i Viôi t Nam nôi nang phôi n

Giám Mục nghề lẫn lóc v i giáo dân nghề

Tác Giả: Mục Giao

Thứ Bảy, 18 Tháng 12 Năm 2010 09:56

<http://diendangiaodan.us/>